
 
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕60 
วันที่  15  สิงหาคม  ๒๕60   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมอืง 
5.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิร ิ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายเสร ี  สุวรรณวิจติร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
9.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายศภุชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   เขต 10 อ.เมือง 
11.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
13.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
14.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัระยอง เขต 3 อ.แกลง 
15.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
16.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
18.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1  อ.บานฉาง 
19.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.บานฉาง 
20.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
21.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.ปลวกแดง 
22.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.ปลวกแดง 
23.นายมนัส  สมศักดิ ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
24.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
25.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
26.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
2.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 

 

 

 

ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตเุตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลดั อบจ. 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
11.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
13.นางสุปราณี        ไวมงคณุ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
14.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง  
15.นางสาวราตรี  คุมญาต ิ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณ ี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
17.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
18.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
19.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
20.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
21.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
22.นายธีรศิษฎ  ฐาปนา   ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
23.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
24.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
25.นายวิทยา  สยามไชย  นักพัฒนาชมุชนชํานาญการ 
26.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
27.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเที่ยวฯ 
28.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
 
 

 
29.นางสาวภูมิสิร…ิ 
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29.นางสาวภูมิสิร ิ พินประเสริฐ  นิติกรชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
30.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
31.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
32.นางวริยา  เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บฯ 
33.นางสุนทร ี  ครุฑสมพล ี  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุฯ 
34.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงนิ 
35.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 

36.นางสุวรรณา  มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
37.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
38.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 

39.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

40.นางสุวรรณา  เจริญชะนะ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
41.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
42.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
43.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
44.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
45.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
46.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
47.นางสาวญาณิศชา มหาเขต   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
48.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
49.นางสาวสุวรรณวาร ี ตีเมืองสอง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
50.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
51.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
52.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
53.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
54.นางสาวเสาวนีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
55.นางสาวศศินา จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
56.นางสาวสุภาณ ี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
57.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยนกัวิชาการคอมพิวเตอร 
58.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา… 
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เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เมื่อที่ประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉ บับที่  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  บัดนี้  มี สมาชิกสภาฯ ลงชื่ อและอยู ในหองประชุม         

จํานวน.......26....... คน ครบองคประชุม  
เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสูบัลลังก 
เ รี ยน เชิญปร ะธานสภาองค ก า รบริ ห า รส วน จั งห วั ด ร ะยอง  กล า ว เป ด              

ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก
  เปนเกียรติ  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ที่ไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
  ประจําป ๒๕60  ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้         
  จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
  ประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม     
  ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2    
  ประจําป ๒๕60  ครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ         
นายเศรษฐา ปตุเตชะ     เนื่องดวยรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ     
ประธานสภาฯ สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๐ ไมสามารถนําเสนอตอสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดระยอง เพื่อใหสภาฯรับรองได เนื่องจากมีเวลาในการจัดทํากระชั้นชิด
และกอนที่จะนําเสนอตอสภาฯ ตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงาน    
การประชุม และแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัระยองทราบลวงหนาอยางนอย
หนึ่งวัน จึงไมสามารถนําเสนอตอสภาฯ ในครั้งนี้ได จึงขอนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองในคราวตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ               
           พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม   
          (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นางสาวอุมา... 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
เลขานุการสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ สวนกระผมจะอธิบายประกอบเก่ียวกับญัตติหลังจากที่ได 
  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติเรียบรอย 

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
- คาใชสอย      รายการท่ี 1 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบเงินอุดหนุน 
- เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน  รายการท่ี 1 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
คาใชสอย       
- รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
       รายการที่ 3 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง  
- เงินสํารองจาย      รายการที่ 5 
 

จํานวน... 
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  จํานวนโครงการโอนลดท้ังหมด 4 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 52,914,050.- บาท 
(หาสิบสองลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหาสิบบาทถวน) เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ทั้งหมด 45 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 52,914,050.- บาท (หาสิบสองลานเกาแสน-   
หนึ่งหมื่นสี่พันหาสิบบาทถวน) ดังนี ้

   โอนไปตั้งจายรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
คาครุภัณฑ 
- ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    รายการท่ี 1 
คาที่ดินและส่ิงกอสราง     
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ      รายการที่ 2,3,4 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
หมวดคาครภุัณฑท่ีดิน และส่ิงกอสราง 
คาครุภัณฑ 
- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       รายการท่ี 1  
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาครุภัณฑ 
     - ครุภัณฑสํานักงาน     รายการท่ี 1-23 
     - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    รายการที่ 1-4 
     - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    รายการที่ 1-3 
     - ครุภัณฑคอมพิวเตอร    รายการที่ 1-6 
     - ครุภัณฑงานบานงานครัว    รายการท่ี 1 
     - ครุภัณฑการเกษตร     รายการที่ 1-2 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และส่ิงกอสราง 
     - คาที่ดินและสิ่งกอสราง     รายการท่ี 2  
 
 
 
 
 

จึงขอเสนอ… 
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จ ึงขอเสนอญัตต ิขออน ุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ          
พ.ศ. 2560  เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัต ิ

   กระผมขอเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผู ทรง เกียรติ 
เพิ่มเติมนะครับ สําหรับเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 นี้ หนาที่ 17 
ในสวนของบทสรุปชวงทายกลาววา จํานวนโครงการโอนตั้งจายรายการใหม ทั้งหมด 
43 รายการ ขออนุญาตแกไขเปนจํานวน 45 รายการครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชกิสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  กระผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ เพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดญัตติในระเบียบวาระที่ 2  

ในขณะนี้เรากําลังอยูในการพิจารณาของงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2560 ซึ่งอยูในเรื่องที่
เคยเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติแลววา เรากําลังดู
งบประมาณเหลือ ในป พ.ศ.2560 และโครงการที ่ม ีความจําเป นในการที ่จะมา    
ปรับปรุงและพัฒนา เรื ่องตั ้งจายเปนรายการใหมที ่เสนอเขาสภาฯ ทานจะเห็นว า                   
มีรายละเอียดในการซื ้อครุภัณฑ ซึ ่งเปนการเตรียมเปดวิทยาลัยอาชีวศึกษาตากสิน      
เรามีตึกที่สรางเสร็จ และมีพื้นที่วางสามารถที่จะใชพื้นที่ของตึกใหม เตรียมความพรอม
ในการเปดอาชีวศึกษา ในขณะเดียวกันเด็กที่เรียนอาชีวศึกษาอยูแลวปนี้ที ่เพิ่มเขามา     
ที่ทางโรงเรียนใหขอมูลมา ก็จะไดใชอุปกรณที่จะอนุมัติเพิ่มเติมในญัตตินี้ ในโอกาสที่   
เราจะตองสงนักเรียนไปเรียนตามวิทยาลัยเทคนิคบานคายหรือวิทยาลัยเทคนิคระยอง    
ก็จะลดนอยลง เพราะเรามีเครื่องมือเตรียมพรอมในการเรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสิน    
โดยใชเครื่องมืออุปกรณที่อยูในญัตตินี้สวนหนึ่ง และเตรียมความพรอมในการที่จะเปด
และของบประมาณไปทาง EEC เพิ่มเติมในการเปดอาชีวศึกษาตามแผนงานนโยบายของ 
EEC และอ ีกส วนหนึ ่งที ่จ ะชี ้แจงอยู  3  เ รื ่อ ง ในการ เพิ ่ม เต ิมตั ้ง เ ป นรายการ ใหม             
ในป พ.ศ.2560 เรื่องครุภัณฑอาชีวศึกษาซึ่งกระผมไดเรียนเพ่ือทราบไปแลว เรื่องท่ีสอง 
คือการเตรียมความพรอมในการปรับปรุงขนสงแหงที่ 2 ไดมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเคร งคร ัด ก็จะมีรถไปจอด มีผู คนไปใชบริการที ่ขนสงแหงที ่ 2 เ พิ่มมากขึ ้น         
เราจึงตองมีการเตรียมพรอมเรื่องที่จอดรถ โรงอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
ประกอบ ก็อยูในระเบียบวาระนี้เชนกัน และสุดทายก็มีโครงการที่เราเตรียมไปปรับพื้นที่
ในการกอสรางโรงพยาบาลตามผลการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดและ       
การของบประมาณ EEC แตวาที่ขอไปนี้ไมเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพรอม       
ในเรื่องปรับพ้ืนท่ี ถมที่ที่เราขอเปนไปนี้เปนเรื่องของตึก อาคาร เครื่องมือ แตในเรื่องของ
การปรับปรุงพื ้นที ่ที ่ด ิน การถมที ่ต างๆก็อยู ในสวนหนา ที ่ความรับผิดชอบของเรา 
เพราะฉะนั้นในการจัดลําดับความสําคัญแลว การที่มีงบประมาณเหลือเก็บจาก 
 
 

 
 

ปงบประมาณ... 
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ปงบประมาณ 2560 เราก็จะนํามาวางแผนในการตั ้งจายเปนรายการใหม เมื่อเสร็จ  
ญ ัตต ินี ้ผ าน ไป  เ ร าก ็จะไปพ ิจ า รณา เรื ่อ งการจ า ยขาด เ ง ินสะสม  และพ ิจ า รณา            
เรื่องงบประมาณประจําป พ.ศ.2561 สุดทายจะเปนเรื่องงบประมาณเพิ่มเติมประจําป 
พ.ศ.2560 จํานวน 150,000,000 บาท รวมทั้งหมดเปนภาพรวมของจังหวัดระยอง 
และในแผนของญัตติแตละญัตตินั ้นมีความจํากัด เชน การตั ้งจ ายเปนรายการใหม         
มีงบประมาณที่เราเก็บไวได จํานวน 50 กวาลานบาท จากนั้นมาดูงบประมาณของ       
ป พ.ศ.2561 เรามีงบประมาณอยู 2,200,000,000 บาท แตมีเงินอุดหนุนที่ตองทํา
ตามภารกิจอยูแลว จํานวน 200,000,000 บาท คาดวาจะมีเงินเพิ่มเติมจากป 2560 
ประมาณ 150,000,000 บาท จากนั ้นเราก็มีญัตติจายขาดเงินสะสม เพื่อใหครบ
ขบวนการที่เราจะสามารถมาพัฒนาจังหวัดระยองได กระผมจึงขอใชโอกาสนี้อภิปราย
ประกอบในญัตตินี ้ เพื ่อที ่จะเร ียนให ท านประธานสภาฯ และทานสมาช ิกสภาฯ             
ผู ทรงเกียรติไดทราบวา นี ้คืองบประมาณประจําป พ.ศ.2560 เปนการตั ้งจายเปน
รายการใหมโดยการเก็บเงินสวนที่เหลือ กระผมจึงเรียนมายังทานประธานสภาฯ ผานไป
ยังทานสมาชิกสภาฯ ผู ทรงเกียรติ เพื ่อรวมกันพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ครับ 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร   เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชกิสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 8 อําเภอเมือง กระผมอยากจะขอฝากไวอยู 2 เรื่องดวยกัน เรื่องแรก
ของระเบียบวาระที่ 2 นี้ หนาที่ 3 รายการที่ 1 โครงการติดตั้งระบบเฝารักษาความปลอดภัย
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง การติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ตั้งไว 2,000,000 
บาท ประ เด็นคือในญัตตินี้  ปนี้มีหลายๆโครงการที่ เปนงานติดกลอง  สิ่ งหนึ่ งที่            
กระผมอยากจะขอฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยังฝายผูบริหาร ใหเลือกคุณภาพที่ด ี      
ในการเขียน TOR เขียนใหชัดเจน และการซอมบํารุงที่เรียบงาย อยาไปเนนผูรับจางที่ถูกเกิน 
โดยเฉพาะสถานีขนสง เรามีการใชงานไดหลากหลาย นอกจากควบคุมการบริหารงานแลว   
ยังสามารถควบคุมอาชญากรรมไดดวย และการควบคุมสะทอนในความตองการของ
ประชาชนไดทั้งหมด กระผมจึงอยากจะขอใหเลือกคุณภาพยี่หอท่ีดี สวนประเด็นท่ีสอง    
หนาท่ี 17 รายการที่ 2 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่เพื่อกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพ และ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดระยอง ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กระผม   
ขออนุญาตขอขอมูลเพิ่มเติมอยู 2-3 ขอ เรื่องแรก เราจัดทําที่นี้ที่แรกใชหรือไมครับ ขอที่ 2 
อยากทราบรายละเอียดภายในคราวๆ วาเราจะมีการบริหารจัดการอยางไร และขอ 3       
จะเปนไปไดหรือไม ที่เราจะขยายโครงการนี้ใหครบทุกอําเภอเพ่ือรองรับความตองการ      
ของประชาชน พี่นอง และผูสูงอายุ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ตอบขอซกัถามครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชกิสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

ในสวนของเรื่องกลองวงจรปด CCTV เปนหนังสือสั่งการมาจากกระทรวงมหาดไทยหรือ
รัฐบาลวาใครมีกลองอยูจํานวนเทาไหร และมีสถานท่ีจําเปนในการติดตั้งกลองวงจรปด       
ถากรณีกลองมีการชํารุดจะตองนําสงไปซอม ถาจําเปนตองมี เราก็จะดําเนินการใหมี        
และรับผิดชอบในพื้นที่ดังกลาว เพราะฉะนั้นเรามีกลองที่ติดไว เราเปนหนวยงานแรกๆ        
ที่ติดกลองวงจรปดในที่สาธารณะ ไมวาจะเปนถนนหรือสี่แยก แตเราก็ใชมานานแลว          
และกลองเปนเรื่องที่ดูแลรักษายาก เนื่องจากมีการชํารุดหรือเสียคอนขางบอย เหตุการณ   
ฝนตก ไฟฟาลัดวงจร ก็ทําใหเปนสาเหตุที่ทําใหกลองเสียได ซึ่งในสวนนี้เราเองก็หนักใจมาก 
เราจึงจําเปนตองดําเนินการในสวนของกลอง ถาเกิดเสียหรือชํารุด เราก็ตองซอม ถาซอมไมได 
เราก็ดําเนินการซื้อใหม และสถานที่ใดจําเปนตองติดกลอง เราก็จะดําเนินการติดตั้งกลองให
เรียบรอย ถาเกิดเรื่องข้ึนแลวเราตองรับผิดชอบ กระผมขอเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยัง
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานในที่นี้วาตั้งแตเราดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปดมา 
เราใชกลองที่ดีที่สุด และรัฐบาลก็ไดสงคนมาสํารวจทุกจังหวัด ดูวากลองที่ติดไว ที่ไหนดีที่สุด 
และจังหวัดระยองของเรา อยูในอันดับ 1 ของประเทศ เพราะทางตํารวจก็ไดมีการแจงมา  
ทาง อบจ.ใหไปติดตั้งกลองให แตวาทุกครั้งท่ีเราทํากลองวงจรปด เราโดน สตง.ทวงทุกครั้ง 
เมื่อกระผมไดดําเนินการตามที่ทานแลว ถาอยากไดของดี ราคาก็จะคอนขางสูง การใชงาน
เปนที่นาพึงพอใจและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมาก แตตอจากนี้กระผม   
ไมสามารถยืนยันไดวา เราจะทําไดดีกวาเดิม เพราะเราถูกตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบวา 
ทําไมของคุณแพง ทําไมไมใชของ Spec จีน หรือของราคาถูก กระผมเรียนไดเลยครับ  
วาถาเราใชของจีนนําเขามา ใหระยะเวลาไมเกิน 3 วัน ถาติดตั้งเรียบรอย เกิดเหตุการณฝนตก 
ก็เสียหายแลว นี้คือปญหาของฝายบริหาร แตทานเปนฝายนิติบัญญัติ ทานสามารถพูดไดเลย
วาทานมีความตองการของดี แตทางฝายเจาหนาที่บริหารไมรูจะตอบขอซักถามหรือ       
ตอบรับความตองการไดอยางไร เพราะฉะนั้นทานสมาชิกสภาฯ กับทางกระผมฝายบริหาร    
มีความเห็นที่ตรงกัน แตตอนนี้ท่ีเราไดชวยกันก็เพ่ือใหฝายปฏิบัติเขาใจ และมีความกลาหาญ 
มีเหตุผลพอที่จะตอสูหรือทําอยางไรก็ได เพ่ือใหเราไดของดีมาใช ไมงั้นก็จะเปนปญหาของเรา
อยูดี เพราะฉะนั้น กระผมเห็นดวยกับการอภิปรายของทานสมาชิกสภาฯ และกระผมก็คิดวา
มันมีประโยชนอยางยิ่ง เหลือเพียงแตในดานการปฏิบัติและการตรวจสอบวาเราจะตอบ      
ไดอยางไร ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชกิสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอแกลง  ดิฉันก็ขออนุญาตใหคณะผูบริหารชวย
อภิปรายเพิ ่มเติมเรื ่องศูนยฟ นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผู สูงอายุจังหวัดระยอง 
สืบเนื ่องจากสื ่อขององคการบริหารสวนจังหวัดในเรื ่องของสวนพฤกษศาสตร ดิฉัน       
จึงอยากขอเรียนสอบถามวาในสวนที่ตั้งจายเปนรายการใหมการปรับปรุงพื้นที่นี้รวมอยู
ในเรื่องของการจัดทําสวนพฤกษศาสตรดวยหรือไมคะ ขอบคุณคะ 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ตอบขอซักถามครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชกิสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

เรื่องของศูนยฟนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุจังหวัดระยอง เรื่องนี้เริ่มจาก      
คํารองเรียนของพ่ีนองประชาชน จนนําไปสูการจางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
เมื่อเราคิดทําอะไรก็แลวแตจะมีคําคานมาตลอด ซึ่งเปนเสียงท่ีพูดกันมาอยูทุกป และวันนี้
โครงการเราก็ไดเปลี่ยน เดิมคิดวาจะเปนโรงพยาบาลที่รักษาคนระยอง แตสุดทายเราก็ได
ดําเนินการเปลี่ยนเปนศูนยฟนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดระยอง และ    
ทุกคนก็เห็นดวยเนื่องจากในจังหวัดระยองยังไมมี ในปนี้กระผมเริ่มนับ 1 ในงบประมาณ 
33,680,000 บาท นําไปปรับพ้ืนที่ เพราะเราเสนอโครงการทั้งหมดเขาแผน EEC  
แตกระผมก็ยังไมทราบวาจะไดหรือไมได โดยรวมเนื้อหาสาระทุกอยางและการ Present 
ประกอบทุกเรื่องไดนําสงทั้งหมด และกระผมคิดวาเปนโครงการแรก ถาเราทําไมไดก็ไมมีใคร
ทําได เพราะโครงการที่เราเสนอมีคนมาตรวจสอบเราเยอะมาก ซึ่งเรารออยางเดียวไมได    
เราตองเริ่มนับ 1  มิฉะนั้นเขาจะถามเราไดวาทางคุณมาของบประมาณจากเรา คุณพรอมรึยัง 
กระผมก็ตอบไดวากระผมพรอมเรื่องที่ดิน ไดดําเนินการเรียบรอยแลว แตถาถามกระผม
เรื่องหมอ บุรุษพยาบาล ตรงนี้กระผมไมสามารถรักษาได แตกระผมสามารถรักษาบําบัด
ปญหาของพี่นองชาวระยองไดเทาที่กระผมจะทําได ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชกิสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอแกลง ดิฉันขอกราบขอบพระคุณทางผูบริหารที่ได
อภิปรายรายละเอียด เพียงแตดิฉันกําลังมองวา และตองขอชื่นชมเดิมที่ผานมาเดินทาง
ไปดูกองทุนฟนฟูฯในแตละจังหวัด เขามีแคฟนฟูในสวนของอาคารเล็กๆ แตเผอิญเจอ   
ใน Facebook มีเจาหนาที่ของเราไดไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของสวนพฤกษศาสตร
และไดลองมาสอบถามวา จะกอสรางที่ไหน เพราะวาในเรื่องของการทํา TOR ของ อบจ.
เอง ของโรงพยาบาล ดิฉันไมทราบรายละเอียด แตวาทานนายก ไดพูดในสภาฯเกี่ยวกับ
ภาพรวมโดยทั่ว ๆ ไป ก็มีความรู สึกชื ่นชมวาอยางนอยเราก็เปนหนึ่งในที ่ อบจ.ของ      
ทั้งประเทศดูแลครอบคลุม และก็เรื่องของการทําสวนพฤกษศาสตรก็เปนสิ่งที่ดี เพราะวา
ในเรื่องของสุขภาพกายและใจ ถาเราสิ่งอะไร สภาพแวดลอมที่สีเขียวๆ มันก็เปนสิ่งที่ดี 
ดิฉันเลยไดเรียนสอบถามมายังทานผู บริหาร ก็โอเคและเขาใจแลววาสวนหนึ ่งก็คือ     
เป นการปร ับ พื ้นที ่ในการรองรับนอกจากจะเป นอาคารสถานที ่ ก ็เป น เรื ่อ งของ            
สวนพฤกษศาสตรเพ่ือจะชวยบําบัดสภาพจิตใจดวยคะ ขอบคุณคะ 
 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......26.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน .......24.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........2......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน       
เลขานุการสภาฯ   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
ขอ 89 องค กรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา

ทองถ่ินภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้        
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

ซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร
ปกครองส วนทองถิ่น หรือ กิจการ ท่ีจัดทํา เ พ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน                
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด                                                   

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

(3) เมื่อไดรับอนุมัติ ใหจายขาดเงินสะสมแลว องค กรปกครองสวนทองถิ่น          
ต อ งดํ า เ นิ นการก อหนี้ ผู ก พัน ให เ ส ร็ จสิ้ นภ าย ในระยะ เ วล า ไม เ กิ นหนึ่ ง ป ถั ด ไป                   
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ   

 

 

 

นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    

ระยอง  กอนที่กระผมจะเสนอญัตติ ตองขออนุญาตทานประธานสภาฯ แจกเอกสาร  
เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ ่งเปนงบประมาณป พ.ศ. 2560 และเปนรายการเงิน
สะสมของ อบจ.ระยอง  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ อนุญาตใหดําเนินการแจกเอกสารได ขอเชิญเจาหนาที่แจกเอกสารเพ่ือประกอบการ 
ประธานสภาฯ พิจารณา 

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี ตอไปกระผมจะขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
รองนายก อบจ.(๒)   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่ อําเภอเขาชะเมา, อําเภอ        
นิคมพัฒนา และอําเภอปลวกแดง เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับหนังสือ
รองเรียนจากประชาชน ในเขตพื้นที่อําเภอเขาชะเมาและอําเภอนิคมพัฒนาผานศูนยดํารงธรรม
จังหวัดระยองประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่อําเภอปลวกแดง มีหนังสือรองเรียนมาท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง วาถนนในพ้ืนที่ดังกลาวมีสภาพชํารุดทรุดโทรม กอใหเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้ง ประชาชนและชุมชนในเขตพื้นที่ไดรับความเดือดรอนสงผลกระทบตอสังคมและ
เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดระยอง จึงจํ าเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม           
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงถนนที่ชํารุดเสียหายใหสามารถใชงานไดจํานวน 4 โครงการ ดังนี ้
 1. โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0803 สายถนนภายในนิคมสรางตนเอง สาย 11 
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง งบประมาณ 14,815,000.- บาท (สิบสี่ลานแปดแสน-    
หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 

 2. โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10056 สายบานหนองหวา-บานหนองระกํา      
(ซอย 8) อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง งบประมาณ 13,020,000.- บาท (สิบสามลาน-
สองหมื่นบาทถวน) 

 3. โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0701 หมูที่ 5 ตําบลชําฆอ หมูที่ 1 ตําบลหวยทับมอญ 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง งบประมาณ 16,539,000.- บาท (สิบหกลานหาแสน-   
สามหมื่นเกาพันบาทถวน) 

 4. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายหนองมะปริง-คลองนอก 
หมูที่  2 ตําบลแมน้ําคู  อําเภอปลวกแดง มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับ ตําบลหนองบัว    
อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง งบประมาณ 8,000,000.- บาท  (แปดลานบาทถวน) 

 รวมเปนเงิน 52,374,000.- บาท (หาสิบสองลานสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) 
   ขณะนี้องคการบริหารสวนจังหวัดระยองมียอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได   

  รวมเปนเงิน 55,447,,339.50 บาท  
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงถนนดังกลาวนี้มาเพ่ือให     
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัต ิ
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชกิสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

กระผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
เรามีเงินสะสมอยูทั้งหมด 114,051,540.80 บาท เราตองมีเงินสํารองตามกฎระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 52,443,385.80 บาท และเงินสํารองกรณีฉุกเฉินสาธารณภัย 
6,160,815.50 บาท ซึ่ง 2 อยางนี้ เปนกติกาตองตั้งไว เพราะฉะนั้น ใชไดตามกฎหมาย 
55,447,339.50 บาท นี้คืออํานาจของเรา ในเงินจํานวนนี้ โครงการที่มีเรื่องรองเรียน และ
การใช เงินสะสมใช ไดยากมาก ระเบียบมีความซับซอน ในการจายขาดเงินสะสม              
ซึ่งกระผมก็ไดพูดโดยรวมการอภิปรายขางตนแลววา เรามีเงินเพ่ิมเติมงบประมาณ             
ป 2561 เงินจายขาดเงินสะสม และทั้งหมดนี้  เราจะมาแกไขปญหาจังหวัดระยอง     
พิจารณาโครงการที่เขาขายใชเงินสะสมได ใหฝายแผนไดพิจารณามาเลยวาระเบียบที่เราใช
จายขาดเงินสะสมเปนโครงการอะไร และมีเหตุมีผลอยางไร โครงการที่เลือกแลว  

1. ถนนถายโอน สายนิคมพัฒนา สาย อบจ.รย 0803 สาย 11 อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง จํานวน 14,815,000 บาท  

2. สาย รย.ถ. 10056 สายบานหนองหวา-บานหนองระกํา (ซอย 8) อําเภอ       
นิคมพัฒนา จํานวนเงิน 13,020,000 บาท 

3. ถนนถายโอน อบจ.รย 0701 หมูที่ 5 ตําบลชําฆอ - หมูที่ 1 ตําบลหวยทับมอญ 
อําเภอเขาชะเมา จํานวนเงนิ 16,539,000 บาท  

4. ถนนสายหนองมะปริง - คลองนอก หมูท่ี 2 ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง      
มีความคาบเ ก่ียวตอเนื่องกับหมู ท่ี  2 ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จํานวนเงิน 
8,000,000 บาท 

เราไดเลือกแลว 4 โครงการ เปนเงิน 52,374,000 บาท ที่เขาขายในระเบียบ 
เพราะฉะนั้นกระผมขอเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวา 
เราสามารถนําเงินที่สามารถใชไดในอํานาจหนาที่ และโครงการที่เลือกแลวมีความเดือดรอน 
เขาขายที่จายเงินสะสมได เราก็นํามาดําเนินการ และคิดวาเงินสะสมนี้ พอถึงชวงปลายป    
เราทํางบประมาณเพ่ิมเติม เราทําไมไดหมด ที่เหลือก็ตกเปนเงินสะสม ซึ่งกระผมก็ไมได   
อยากใหตกเปนเงินสะสม แตเราบริหารไมได เพราะเงินมาชวงตอนปลาย พอตกเปนเงินสะสม 
ก็โดนตัดเปอรเซ็นตไป ซึ่งไปกองอยูสวนไหน เงินจํานวนนั้นก็หายไป อันนี้คือกติกา กระผม
เรียนวาญัตตินี้คือจายขาดเงินสะสมที่ เราสามารถดําเนินการได จํานวน 4 โครงการ     
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ครับ 
 
 
 
 

ส.อบจ.เดชา... 
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ส.อบจ.เดชา บุญธรรม เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชกิสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอนิคมพัฒนา กระผมอยากจะขอขอบคุณทานผูบริหาร        
ที ่เห็นถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชน กระผมขอสอบถามกลับนิดเดียวครับ        
วาสาย อบจ.รย 0803 จํานวน 14,815,000 บาท กระผมคิดวาคงดําเนินการไมตลอด
สายแน เพราะเปนการซอมปรับปรุงเปนจุดๆ ไปใชหรือไมครับ แตใจกระผมอยากใหซอม
เป นจ ุดๆ ไป  ถ าทําทั ้ง เ ส น  กระผมค ิด ว า เป นการตอบสนองความต องการของ              
พ่ีนองประชาชนไมครบ เดี๋ยวเขาจะไมพอใจเราได ขอบคุณทานประธานสภาฯ ครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ตอบขอซักถามครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบ ผอ.กองชาง ตอบขอซักถามครับ 
นายก อบจ.   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ผอ.กองชาง ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายประจวบ รัตนเกตุ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชกิสภาฯ 
ผูอํานวยการกองชาง ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายประจวบ รัตนเกตุ ผูอํานวยการกองชาง กระผมขอเรียน 

ชี ้แจงในเรื ่องของถนน อบจ.รย สาย 11 ที ่กลาวถึง กระผมไดทําการสํารวจทั ้งหมด      
ในสวนที่ชํารุดเสียหาย ไดดําเนินการเรียบรอย ตอไปนี้จะไมมีจุดท่ีชํารุดและเสียหายแลวครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุมวาครบ  

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......26.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติจายขาดเงนิสะสม  โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ  เปนอันวาที่ประชุมมีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสม   
   อนุมัติ  จํานวน..........24........คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน............-..........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน...........2..........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

นางสาวอุมา… 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ          

แตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
  วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ นั้น  

  ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่ ๑ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม 
หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปรายหามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายเรื่องนั้น พอสมควรแลว 

  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่ ๑ สภาทองถ่ินอาจจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

  ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่งผูบริหาร
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นสมควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติ ก็ใหเสนอ      
คําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ 

  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับ         
การเสนอญัตติ 

  ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติมพรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติม        
ในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เ ก่ียวดวย            
การแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน      
การสงวนคําแปรญัตติดวยและใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่น   
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณตีองพิจารณาเปนการดวน                      

  ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวยเพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สองใหปรึกษาเรียงตามลําดับ          
ขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

  ถาที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข     
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 
 
 

ถาขอความ… 
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  ถาขอความในขอใดท่ีได มีมติไปแลว ขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ            
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม 
เฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ  
สงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว  การพิจารณาเฉพาะ       
ขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออื่นๆ ตอไป สภาทองถิ่น
อาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 

  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้น ในการพิจารณารวดเดียว          
ที่ประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ ได ระงับไวนั้น           
ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน             
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

  ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไวเทานั้น 
  ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปรายเวนแตที่ประชุม

สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตต ิ

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  กอนจะเสนอญัตติจะใหดูที่ใบแทรกนะครับ ใบแทรกจะอยูที่หนา 1 
ของขอบัญญัติงบประมาณนะครับ ในขอที่ 1 สถานการณคลัง ขอ 1.1.2 ไดลงไวในราง
ขอบัญญัติวาเงนิสะสมจํานวน 55,447,339.50 บาท ขอแกไขเปน 114,051,540.80 บาท         
ตามใบแทรกที่แจกไปนะครับ ทานสมาชิกสภาฯจะไดดูประกอบในการเสนอญัตตินะครับ 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรยีบรอยแลว มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีรายจายทั้งสิ้น  
2,200,000,000.-บาท  (สองพันสองรอยลานบาทถวน) แยกรายละเอียดตามแผนงานได
ดังนี้ 
    ก. ดานบริหารทั่วไป 

        1. แผนงานบริหารทั่วไป   ยอดรวม  421,666,758.-บาท 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม      6,817,200.-บาท 

    ข. ดานการบริการชุมชนและสังคม 
        1.  แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  449,732,822.-บาท 
        2.  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม    14,028,000.-บาท 
 

3.  แผนงาน… 
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        3.  แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม      3,674,600.-บาท 
        4.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  838,368,420.-บาท 
        5.  แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน  ยอดรวม    45,849,000.-บาท 
        6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
        ยอดรวม  103,385,000.-บาท 
      ค. ดานการเศรษฐกิจ 
        1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม   127,366,440.-บาท 
        2.  แผนงานการเกษตร   ยอดรวม     25,000,000.-บาท 

    ง. ดานการดําเนินงานอื่น 
         1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม   164,111,760.-บาท 

2. งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง แหงท่ี 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  มีรายจายทั้งสิ้น  4,923,400.-บาท  (สี่ลานเกาแสนสองหม่ืน-  
สามพันสี่รอยบาทถวน)  แยกรายละเอียดตามแผนงานได  ดังนี ้

          ก. ดานการเศรษฐกิจ 
           1.  แผนงานการพาณิชย   ยอดรวม   4,908,280.-บาท 

          ข. ดานการดําเนินงานอื่น 
           1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม        15,120.-บาท 

     เหตุผล 
  เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป 

   จึ งขอเสนอญัตติร างขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ                    
พ.ศ.2561 ดังกลาวนี้  มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณา                
ใหความเห็นชอบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เปนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สภาฯอันทรงเกียรติแหงนี้ รวมกับฝายบริหารไดพิจารณางบประมาณ
ประจําป 2561 เปนวงเงิน 2,200,000,000 บาท ทานสมาชิกสภาฯหลายๆทานคงนั่งคิด
ในใจวาจะเอาเงินจากไหนมา ผมมาดํารงตําแหนงในปแรกๆ มีเงินแค 600-700 ลานบาท 
ถาใครอยูดวยกันก็คงจะจําได ความตองการของพ่ีนองประชาชนที่ขอเขามาอยากให อบจ.
ดําเนินการนาจะหลักหมื่นลานบาท เฉพาะเรื่องการศึกษา โรงเรียนตางๆ ขอมาก็ไมนาจะ    
ต่ํากวา 2,000 ลานบาท ถนนหนทางอีกมากมาย ณ วันนี้เราตองทํางบประมาณป 2561 
มาดูกันครับวาป 2560 เกิดอะไรขึ้น ป 2560 เราตั้งไว 1,900,000,000 บาท ทานก็
อาจจะคดิวามันจะไดเหรอ ปจจุบัน ณ วันนี้ เรามีรายรับเขามาแลว 1,958,878,613.54 บาท 
 
 

เกินจาก… 
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เกินจากที่เราตั้งไว ณ วันนี้ 58,878,613.54 บาท เรามีการทํางบประมาณเพ่ิมเติมแน  
จากวันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เราก็ประมาณการวานาจะเขามาอีกสักประมาณ 
100 ลานบาทไดเทาไหนก็เทานั้น นี่คือการทํางบประมาณทั้งหมดที่มีอยูและมีอํานาจดําเนินการได     
ถามผมวาถาปนี้เราไดแนนอน 2,000 ลานบาท คือตอนนี้มีอยู 1,958 ลานบาท บวกไปจนถึง       
สิ้นเดือนกันยายน ก็จะได 2,000 ลานบาทนิดๆ อาจจะไมถึง 2,100 ลานบาท แตเรา 
ประมาณการไว 2,200 ลานบาท เราตั้งงบประมาณลักษณะนี้มาโดยตลอด เพิ่มเพื่อใหทานรอง               
ที่รับผิดชอบในการรณรงคภาษีออกไปดําเนินการกับกองคลัง เชน ภาษีลอเลื่อน โดยเฉพาะ
เรามีผูเชี่ยวชาญที่รวมกันรณรงคกันมากอน เพ่ือใหไดตามเปา แตทานอยาลืมวาท่ีผมตั้ง 
2,200 ลานบาทนั้น รวมเงินอุดหนุนดวยนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้ในระเบียบใหม เขาใหรวมหมด 
จริงๆแลวที่ผมตั้งไวคือ 2,000 ลานบาท บวกเงินอุดหนุนมาอีก 200 ลานบาท ก็เปนที่มาของ
ตัวเลขที่ตั้งประมาณการรายรับป 2561 เปนเงิน 2,200 ลานบาท นี่คือตัวเลขประมาณการ  
ทีนี้ในรายละเอียดมีเยอะมากครับ ปกติของเราเลมบางกวานี้นะครับ แตปนี้หนาเพราะวา
ระเบียบใหม เขาใหชี้แจงพรอมราคาประมาณการกอสราง มันจึงทําใหเวลาการทํางบประมาณ
ของเราละเอียดขึ้น คอืมีงานเพ่ิมข้ึน ตองสงประมาณการรายการ คิดคาถนน ทุกๆอยางไปใหเขา
หมดเลย กอนท่ีจะเอาเขาสภาฯ ผมก็เรียนทานวามันไมใชงบประมาณที่สมบูรณที่สุดหรอก     
แตมันเปนงบประมาณที่ เราสามารถดําเนินการได  เพราะสุดทายแลว โครงการไหน                
ที่มีความสําคัญ มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยางที่ เราทํามาแลวทุกป  โดยความรวมมือ            
จากทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ วาเราเห็นปญหาบานเมืองจังหวัด
ระยองขอเราเปนอย างไร เราก็ต องมาเปลี่ ยนแปลงแก ไขทั้ งแผน ทั้ งงบประมาณ               
เพราะในงบประมาณป 2561 สิ่งที่อยูในนี้เพ่ิมข้ึนนั่นคือภาคการศึกษา 441 ลานบาท         
ในนโยบายการศึกษาจริงๆแลวนั้นจะตองยอมรับวาการศึกษาไมมีใครชวยเราเลยนะครับ 
แมกระทั่ง EEC ที่บอกวาตองพัฒนาคน ตองพัฒนาอะไรตางๆ แตไมเคยไดสักสลึงเลย         
จากรัฐบาล เงินเราลวนๆครับ ภาษีของเราท้ังนั้น แตเราไมทําไดไหมครับ รอรัฐบาลแบบโรงเรียน
ที่เขามีอยูไดไหมครับ ผมก็ไมอยากจะเอยชื่อ เดี๋ยวทานประธานสภาฯจะทวงอีก เอาเปนวา
โรงเรียนของเราในนาม อบจ.มีความแตกตางชัดเจนกับโรงเรียนของ สปฐ. นั่นคือวางเปาหมาย
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเปนผูนํา ถาเราไมลงทุนก็ยากที่จะไดของดี ของถูกแลวดี         
ไมมีหรอกครับ แตการลงทุนเราตั้งมีการวิเคราะหวามันคุมหรือไมคุม โครงการของเรา           
เรื่องการศึกษาในงบประมาณป 2561 เรามีการศึกษาที่โรงเรียนแกลง เปนโรงเรียน
นานาชาติแกลงท่ีเราตองไปทํา แกลงก็เปนอําเภอใหญเปนอันดับสองจากอําเภอเมือง ในนี้มี 
151 ลานบาทที่เราตองทําโรงเรียนแกลงในป 2561 แตเราก็รอนะครับ เราก็เสนอโครงการ
ไปที่ EEC แตถาไมได เราก็เหนื่อยอีกแหละครับ แตเบื้องตนที่ไมมีในแบบที่เสนอใน EEC นั้น 
สาธารณูปโภคอะไรตางๆ ที่เปนตัว Support หลักใหญที่จะไดมาคือ 151 ลานบาท และ
คาใชจายของแตละโรงเรียน 3 โรงเรียน ซึ่งเราลงทุนมาหลายปแลว ความจริงงบลงทุน       
ใกลจะหมดไปแลว เพียงแตปนี้เพ่ิมเพราะไปทําโรงเรียนแกลงเพ่ิม ในป 2561 ในสัดสวนของ
ถนนก็ยัง 887 ลานบาท แลวก็ยังมีความตองการทําถนนอีกมากมายเหมือนเชนเคย       
นิคมพัฒนาทานไดไป 16 ลานบาท ทานยังลุกขึ้นอภิปรายวามันไมไดทั้งสายนะครับ        
ทานยังอยากไดทั้งสายอีกนะครับ ทั้งที่ก็ไดไปแลวตั้งเยอะ อันนี้ผมไมไดวาทานนะครับ       
ผมเปรียบเทียบใหฟงวาเหมือนกัน ประชาชนหรือความตองการของพ่ีนองประชาชนหรือ 
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ผูนําชุมชนทุกคนอยากไดหมด แตมันมีเงินไหมครับ มันมีแคนี้ มันก็ตองแบง จะเห็นวา        
ในภาพรวมที่ผมบอกไปแลวน้ัน ตั้งจายเปนรายการใหมผมบอกไปแลวป 2560 ภาพรวมลวนๆ 
จายขาดเงินสะสมถายโอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ใหเราจายขาดเงินสะสมได 
งบประมาณป 2561 ที่เรากําลังพิจารณาอยูนี้ 2,200 ลานบาท รวมเงินอุดหนุน ตาม
รายละเอียดที่ทานไดดูนี่แหละครับ และสุดทายเราหวังวาเพ่ิมเติมป 2560 จะมา 150 ลานบาท 
ในนั้นก็จะเปนถายโอนลวนๆ เปนถนนที่ทานอยากจะได อยากจะทํา มีโครงการแลวนะครับ 
ไมทราบวาเจาหนาที่ใหทานดูหรือยัง ประกอบกับพิจารณาภาพรวมท้ังหมด ในงบประมาณ   
ป 2561 เพราะผานปนี้ 2560 ไมไดใชหรอกครับ เดี๋ยวก็จะหมดปแลว ผมเรียนวามันไมดี
ที่สุดหรอกครับ แตมันเปนสิ่งที่จะสามารถพัฒนาจังหวัดระยองของเราได ในงบประมาณ     
ป 2561 วาระแรก ขั้นรับหลักการ ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทาน
ก็ตองไปตั้ งกรรมาธิการดูโครงการในนี้ทั้งหมด ผมเรียนวางบประมาณฉบับใหมนั้น           
เขาก็ละเอียดพอสมควรนะครับ ถาทานดูดีๆจะเห็นวาเรามีรายไดเทาไหร ประมาณการ
เทาไหร มีเหตุผลเทาไหร แผนมีเทาไหร รวมถึงหนี้สินเรามีอยูเทาไหร เราเคยกูเงินมาพัฒนา
จังหวัดเยอะมาก ในยุคแรกๆ ที่มีเงินนอย ที่ผมเคยบอกวาเรามีแค 600-700 ลานบาท    
เราก็กูไปทําไป วันนี้เราเหลือหนี้อยูนิดเดียว 400-500 ลานบาท อีกไมก่ีปก็หมดแลว       
แตเรากูไมไดแลวนะครับ อํานาจเปลี่ยนไป เดิมอํานาจอยูท่ีจังหวัด จะทําอะไรผูวาฯเซ็นก็จบ 
อยากทําอะไรทําไดเลย เดี๋ยวนี้ไมมีแลวครับ ถาจะกูเงินตองไปมหาดไทย เห็นไหมครับ 
ประเทศเดยีวกัน จังหวัดเดียวกัน มันเปลี่ยนไปเยอะ การทํางบประมาณเหมือนกันครับ ไมใช
ทํางายๆ เดี๋ยวนี้ ข้ันตอน ระเบียบเยอะมาก ใชอํานาจหนาที่หรือเปลา ทําไดหรือไมได         
แตทั้งหลายทั้งปวงผมยืนยันวาในป 2561 นี้ที่เราทําไดก็อยูในงบประมาณป 2561 นี้ 
เพ่ือใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดพิจารณา ขอบคุณครบั 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม   
     ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร  เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม     
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 8             

อําเภอเมืองระยอง  ในงบประมาณป 2561  อบจ.ของเรามีรายได 2,200 ลานบาท     
ซึ่งมากกวาปกอนที่ได 1,900 ลานบาทอยูประมาณ 15 เปอรเซ็นนะครับ ผมขออนุญาต
ตั ้งข อส ัง เกตเรื ่องรายไดก อนนะครับ ในเอกสารหนาที ่ 18  ประเด็นคือเรื ่องของ       
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาตจากผูเขาพักในโรงแรม ซึ่งขอสังเกตของผม    
ก็คือเหมือนกับที่ทานนายกฯ เคยอภิปรายในสภาฯแหงนี้วาเราตั้งประมาณการรายรับไว   
ในป 2560 เปนเงิน 1,900,000 บาท ซึ่งปกอนๆก็ไดประมาณน้ี แตทั้งนี้ทานประธานสภาฯ 
คงสังเกตไดวาโรงแรมในจังหวัดของเรานั้น มีการเปดคอนขางมาก ในรอบ 5 ปนี้ ทั้งอําเภอ
เมืองก็ดี อําเภอบานฉางก็ดี สิ่งเหลานี้ผมอยากใหทานประธานสภาฯฝากไปยังคณะผูบริหาร
และพ่ีนองขาราชการวาเราคงตองมีมาตรการท่ีดีกวาปกติ ไมงั้นทานก็จะเก็บไดเทานี้แหละ 
ซึ่งการตั้งประมาณการรายไดของทาน ถาเทียบกับงบประมาณ 2,200 ลานบาทนั้น รายได
ที่มาจากสวนนี้เปนเปอรเซ็นตนิดเดียว เหมือนกับไมมีเลย มันแตกตางจากเหมือนที่ขยายขนาด 
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อยางรวดเร็ว ประเด็นนี้ทานตองวางแผน ผมอยูในสภาฯแหงนี้ก็ถามทุกปนะครับเรื่องนี้ 
เพราะวาถึงมันจะเปนเม็ดเงินเล็กๆ แตก็เปนเม็ดเงินสวนหนึ่งซึ่งผูประกอบการจําเปนจะตอง
เอามาจายภาษี เพื่อเราจะไดเอามาบริหารจัดการโครงการตางๆ ใหกับพ่ีนองประชาชน      
ผมก็มั่นใจวาจากตัวเลขตรงนี้นั้น ชี้ใหเห็นเลยวาทานเก็บไมท่ัว ตอไปเราจะตองวางระบบใหด ี
เพ่ือที่จะจัดเก็บพ่ีนองที่ทําโรงแรมใหมๆ ผมมีเพ่ือนทําโรงแรมอยูหลายทาน ผมเชื่อวาถาเรามี
มาตรการที่ดี ในการจัดเก็บอยางทั่วถึง และเราไปนําเสนอโรงแรมตางๆ เขาก็ยินดีจาย 
เพียงแตนิสัยคนไทยเราก็ทราบกันดีวาอยูๆจะใหเสียเงินเลยก็คงยาก แตถาเรามีมาตรการ   
เชิงรุกที่ดีในการนําเสนอไมวาจากสื่อตางๆก็ดี จากหนังสือทางราชการก็ดี ผมเชื่อวาเขายินดี 
ตรงนี้ผมเรียนทานในกรณีพิเศษ ถึงเมืองจะเล็ก แตมันก็เปนหนึ่งในรายไดท่ีเราควรจะได   
ทานตองวางมาตรการเพิ่มเติมสักนิดนึงจากที่เคยทํามา ขอบคณุครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ปญหารายไดคาจัดเก็บภาษีโรงแรมนั้น เดิมก็อยูที่ประมาณ 8-9 แสนบาท วันนี้เราก็ได
ประมาณ 1.3-1.4 ลานบาท จริงๆแลวจังหวัดที่มีรายไดเรื่องนี้มาก เปนตัวอยางที่ดีเลย     
คือจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดชลบุรี รายไดเขาไดหลายรอยลานบาท แตของเรามันเปนปญหา 
เพราะรายไดของเราอยูที่เกาะเสม็ด แลวเกาะเสม็ดไมมีเสียภาษีเลย เก็บอะไรก็ไมได      
เพราะไมมีอะไรถูกตองเลย ที่อยูกันตอนนี้ก็อยูแบบม่ัวๆ เก็บอะไรก็ไมได เพราะฉะนั้น อบต.  
ที่ดูแลเกาะเสม็ดไมมีงบอะไรเลยครับ ปหนึ่งไดจะถึงลานหรือเปลา เพราะไมสามารถเก็บภาษี
อะไรไดเลย แลวก็ยังแกไมได เราก็เสนอเรื่องนี้แกมาหลายปแลว เราก็ตองไปทําบนเกาะเสม็ด
อยูดี ไมวาจะเปนบอขยะ เพราะมันไมสะทอนความจริงทางกฎหมาย เรื่องนี้ก็ไมใชอํานาจ
หนาที่ของเรา มันเกินจากเราไป แตอยากใหเห็นวาแตละจังหวัดมีจุดเดนไมเหมือนกัน   
จังหวัดชลบุรี ปนี้นาจะได 3,000 ลานบาทเศษๆ ผมไปงานศพเจอทานนายกฯ ก็คุยกัน   
หลายเรื่อง จังหวัดภูเ ก็ตเปนจังหวัดที่ เก็บเงินเหลานี้ ได  แตวาจั งหวัดเราคงจะยาก         
เพราะแหลงที่ทํามาหากิน ไมมีกฎหมายใหไปเก็บ เพราะเขาไมถูกตองเราก็ไปเก็บไมได        
ก็อยูกันแบบไมตองเสียภาษีเลย เสียแตภาษี Vat  ประเด็นที่สอง รายไดท่ีเราจัดเก็บเอง     
เราก็ลดลงมา ภาษีบุหรี่ ไมรูวามีคนเลิกบุหรี่เยอะหรือยังไงก็ไมรู  แตมีคนบอกผมวามี       
การนําบุหรี่ขามเขต ภาษีบุหรี่ ภาษีสุรา พัทยา ชลบุรีก็ไดเยอะ แตของเราลด มีบุหรี่ขามเขต
จากกรุงเทพมาขาย ตัวเลขมันก็ไมเขาเรา เราก็ไมรูจะทํายังไงเพราะมันไมใชอํานาจหนาที่หลัก
ของเรา เราแคเปนคนเก็บภาษี รายไดเราท่ีนาดูก็คือ ภาษีลอเลื่อน ปกติเราได 100 เปอรเซ็นต 
เวลานี้เหลือ 80 เปอรเซ็นต และในอนาคตจะเหลือเทาไหร แตท่ีเราไดตัวเลข 400 กวาลานบาท 
จริงๆตัวเลขทั้ งหมดนาจะประมาณ 600 กวาลานบาท เราก็ยังรณรงคอยูนะครับ           
เรื่องจดทะเบียน ยายทะเบียน  เพราะเราถือวาถึงเราไมไดทองถิ่นอ่ืนไดก็คืออยูดวยกัน       
อยู ในจังหวัดระยองนี่แหละ เพราะฉะนั้นภาษีลอเลื่อนทางจังหวัดชลบุรีนาจะเกือบ      
1,000 ลานบาท แตเราได 440-450 ลานบาทมานานแลว เพราะโดนตัดไป สวนภาษี      
ที่เพ่ิมขึ้นมาแนนอนเลย คือภาษี Vat เพราะ 100 เก็บ Vat 7 เปอรเซ็นต เราได 5 เปอรเซ็นต 
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นอกนั้นก็ไมมีอะไร ผมเรียนวาเราก็ดูทุกอยางนะครับ ที่ เราจะสามารถดําเนินการได           
ก็ขอขอบคุณท านสมาชิกสภาฯ ท่ีเปนหว งนะครับ เราเองก็ตระหนักดีนะครับว า              
เราควรจะประมาณการรายไดเทาไหรที่ทานอภิปรายวาเราตั้งสูงจากเดิม 15 เปอรเซ็นตนั้น 
ไมใชนะครับ คือเราตั้งจากประมาณการรายได ณ วันนี้ เปนเงิน 1,958,878,613.54 บาท 
จากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน เอาสถิติมาดูวาเคยไดเดือนละเทาไหร เรานาจะมีรายได
อีกประมาณ 100 ลานบาท เอาตัวเลขมารวมกันเราก็นาจะได 2,050 ลานบาท 
เพราะฉะนั้นเราตั้ง 2,200 ลานบาท รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก 200 ลานบาท รัฐบาล
ยังไงก็ตองใหเรา 200 ลานบาท เราก็คิดวาถาเศรษฐกิจไมตกลงไปกวานี้ ประมาณการ    
ที่ตั้งไวนี้นาจะไดไมยาก นี่คือที่มาของประมาณการและรายละเอียด ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม   
ประธานสภาฯ       ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม  

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม   เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม     
  นายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2             

อําเภอนิคมพัฒนา  ขอชื่นชมนะครับ ทําขอบัญญัติไดละเอียดมาก ผมก็อานไมหมดหรอกครับ 
อานผานๆ มีพิมพตอนสองทุมดวยนะครับ ขยันมาก ตองชื่นชมขาราชการนะครับ พออานไป 
อานมาไปสะดุดนิดนึงนะครับ เขาใจนะครับวาขอบัญญัตินี้ยังไมสมบูรณ แตตัวเลขทาง
การศึกษาที่ทานนายกฯบอกไว 450 ลานบาท สิ่งที่ทานจะเห็นในขอบัญญัตินี้จะมีคือ  
เก่ียวกับวัสดุอุปกรณทางการศึกษาเยอะแยะมากมาย เพ่ือท่ีจะใหเด็กในจังหวัดระยองได
พัฒนาดานการศึกษา ซึ่งเปนจุดเดนของการพัฒนาอยูแลวนะครับ การพัฒนาอยางยั่งยืน 
Sustainable Development ก็มุงเนนท่ีคนเปนหลักนะครับ คน สังคม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม ตองเดินไปพรอมๆกัน ตองบูรณาการเปนองครวมใหเกิดดุลยภาพ อันนี้คือ     
การพัฒนาท่ียั่งยืน ขอบัญญัตินี้ถูกแลวครับ พัฒนาดานการศึกษาตองเนนที่คนกอน            
มีการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาครู ตั้งไว 400,000 บาท ผมก็คิดวามันจะพอไหม สําหรับ  
การที่ เราจะพัฒนาคน ที่ เราจะสรางแม พิมพ  ถามีแม พิมพที่ดีปมออกมาเด็กก็จะดี             
ผมวามันนอยไป ผมเปนหวงนะครับ ผมจําไดผมไปประชุมกับทานรองกิตติ เกียรติมนตรี     
ขอโทษที่เอยนามทานนายกวิเชียรไดเสนอมาอยูขอหนึ่งฝากทานปลัดมา ทานปลัดก็คงจะ
รับทราบนะครับ คือเวลาที่เราจะรับครูหรือขาราชการเขามาทํางาน ควรที่จะตองมีการ
ฝกอบรมกอนเขาทํางาน เพื่อเรียนวิธีการตางๆในการทํางาน ที่ผมเนนครูเพราะวาอยากให
แมพิมพที่ดีนะครับ แลวจะรวมไปถึงที่ทานรองวราวุธพูดดวยนะครับ สังคมประกิตครับ       
ที่คนในสังคมคาดหวังใหเปนเรื่องที่ดี แตผมก็เชื่อม่ันเหลือเกินวาผูบริหารจะตองเห็น
ความสําคัญอยูแลว อีกเรื่องนึงครับ เรื่องกีฬา ปที่แลวก็พูดไปทีแลว ก็รวมๆกันเปนการพัฒนา
นะครับ ที่ผมตองพูดเรื่องกีฬาเพราะวามันไมมีหนาท่ีไหนท่ีผมจะตองไปทําที่เราจะพัฒนาคน
ในสังคมได สิ่งที่ผมทําไดก็คือพัฒนากีฬา ทานรองปลัดจําไดไหมครับที่ทานไปประชาคมมา    
มีไหมองคกรไหนที่จะของบเพ่ือที่จะพัฒนาคนหรือสังคมใหดีขึ้น ไมมีนะครับ มีแตถนนพังครับ 
ไฟสองสวางหนอย ไมมีของบประมาณไปพัฒนาคนในสังคมใหยกระดับความคิดของคน      
ในสังคมใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น ผมเลยบอกวามันขาดการบูรณาการไป กลับมา    
เรื่องกีฬานะครับ กีฬาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคน ผมเห็นงบประมาณกีฬานะครับ      
1.1 โครงการเขาคายเก็บตัวนักกีฬาและแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย 
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ครั้งท่ี 39 เปนเงิน 300,000 บาท อันนี้ผมพอเขาใจ เปนกีฬานักเรียนในเครือ ของ อบจ.  
1.2 โครงการเตรียมทีมนักกีฬาและแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 40 
(รอบคัดเลือก) เปนเงิน 100,000 บาท อันนี้ก็พอเขาใจเกี่ยวกับโรงเรียนในเครือ อบจ.   
1.3 จัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุ แหงประเทศไทย ครั้งที่ 12 เปนเงิน 
700,000 บาท ตรงนี้แหละครับที่ผมพยายามจะพูดเหลือเกิน เราใหความสําคัญกับ  
ผูสูงอายุมากกวาเยาวชนหรือเปลา ที่จริงแลวการพัฒนาที่ยั่งยืนตองพัฒนาตั้งแตเด็กไมใช  
เหรอครับ เพ่ือความสําเร็จของเราในวันขางหนาดานกีฬา เพ่ือเปนการพัฒนาคนไปดวย มันอาจจะ
ไมโดยตรงเทากับการศึกษา แตนี่ก็เปนสวนหนึ่ง เปนทางออมที่จะไดจิตสํานึกที่ดี มันจะ        
เกิดขึ้นกับนักกีฬา ผมอยากจะเสนอวาเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง 15 ลานบาท 
เปนไปไดไหมที่เราจะจัดการแขงขันในจังหวัดของเราใหเขมแข็งกอน อยาเพิ่งไปรีบสงกีฬาเขต 
กีฬาเยาวชน ใชงบประมาณโดยมีหลักธรรมาภิบาล ความคุมคาในเม็ดเงินที่ลงไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่อภิปรายภาพรวม แลวก็ลงลึกไปบางเรื่องก็จะชี้แจง   
อยางนี้ครับ ประเด็นที่ 1 ก็คือตัวเลข 700,000 บาทของกีฬาผูสูงอายุ เพราะจังหวัดระยอง
โดยการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองเปนเจาภาพ จัดกีฬาผูสูงอายุทั้งประเทศ เขาก็เลย  
ทําหนังสือมาขอใหสนับสนุน 700,000 บาท เราก็ตั้งเปนเงินอุดหนุนใหเขาไป เราก็ไปด ู 
แบบมาจากจังหวัดที่จัดเมื่อปที่แลว วา อบจ.มีสวนรวมยังไงในอํานาจหนาที่ แตวามุมมอง   
แตละทานไมเหมือนกัน ในมุมมองของคนไทยเขามองวาผูสูงอายุคือผูที่เคยชวยเหลือ
บานเมืองไว เสียสละ เมื่อมีโอกาสดูแลก็ควรทํา ไมอยางงั้นโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ
ของเราเสนอไปตั้ง 500-600 ลานบาทก็ไมมีประโยชน ถามีมุมมองอยางทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ที่อภิปรายเมื่อสักครูนี้ ไมรูจะฟนฟูไปทําไม ฟนฟูไปก็ไมเกิดประโยชน ทางสาธารณสุข        
จะมองยังไง ผมไมรูนะครับ แตในอํานาจหนาที่ที่เราตองมองใหครบทุกดาน เราก็มองวา     
เขาเปนบรรพบุรุษ เสียสละ ชวยเหลือบานเมืองมาถึงเวลาเขาแก เราก็ฟนฟูตามอํานาจหนาที่
ที่เราชวยได ประเด็นที่ 2 สมาคมกีฬาเขาไมไดของบนะครับ เวลาทําแผนก็เอาแผนเดิมมา
เปนตัวตั้ง ผมก็เรียกเจาหนาที่มาคุยนะครับ แตทานอยาลืมวากีฬามีหลายประเภท          
กีฬาเพื่ออาชีพ กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ กีฬาเพ่ือสุขภาพ หลายๆอยาง สวนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
เปนการสงเสริมการออกกําลังกาย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทานสามารถเสนอแผนงานโครงการได
ที่สมาคมกีฬา ผมเห็นทานอภิปรายมา 2 ปแลว แตก็ยังเหมือนเดิม แตก็ไมมีแผนงานไปเสนอ
ใหเห็น ผมอยากจัดกีฬานักเรียน แลวทานไมตองกลัววาจะไมมีสปอนเซอร ผมคุยไวแลว    
SCG ก็มี อีสทวอเตอรก็มี ทุกวันนี้เขาก็จัดอยูแลว แตแนวรวมนอย โรงเรียนก็เหลือเด็ก      
ไมก่ีรอยคน ตั้งแตอนุบาลยันขยายโอกาส ทั้งหลายทั้งปวงนี้มันก็มีเหตุผลในตัวของมันเอง   
นะครับ ทานไปดูงบพัฒนาครู 400,000 บาทนอยจังเลย ทานดูผิดหนาหรือเปลาครับ    
ทานยังดูไมละเอียดนะครับ ขอใหทานไปดูใหมหนา 223 เงิน 400,000 บาท ท่ีทานดู 
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ทานคงไปดู เรื่องโครงการพัฒนาครู  ที่ ได ตั้ งไว  400,000 บาท คือตั้ ง ไวมากกวานี้                 
มันเบิกไมไดก็ไมมีประโยชน ก็คืออาจจะเอาครูไปตางจังหวัด โรงเรียนผมดูแลว ตั้งไว 9 ลานบาท  
ก็มี 7 ลานบาทก็มี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว 8,564,508 บาท     
เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ มีเยอะมากครับหลายรายการ ทานคงตองไปดูใหมนะครับ 
แลวก็ไปวากันในขั้นแปรญัตติ แผนงานโครงการก็ยังสามารถดําเนินการได ผมบอกแลววา   
เราสามารถเปลี่ยนแปลงได เห็นวาอะไรสําคัญก็สามารถดําเนินการได ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม   
ประธานสภาฯ       ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม     
  นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5             

อําเภอแกลง ตองขออนุญาตประธานสภาฯ เพราะวาผมอยูในสมาคมกีฬาจังหวัดระยองดวย      
ขออนุญาตทาน ส.อบจ.เดชานะครับ จริงๆแลวกีฬาสรางคน คนสรางชาติ เขาก็ไมไดกําหนด      
วาจะเปนเด็กเล็ก คนโต คนแกไดหมด แตทีนี้เราดูงายๆวาสมาคมกีฬาทํางานแบบมีคุณภาพ 
เหรียญทองเราไดเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ และเราก็ไดไปงานกันอยางติดตอ มีสมาชิกหลายทาน       
เปนกรรมการในสมาคมกีฬา เราดูงายๆ ระยองเกมสที่ผานมานั้น ทําหนังสือเชิญใหมารวมงาน   
ยังไมคอยจะมา แลวก็เลยไมรูวาอะไรเปนอะไร การที่เราจะสนับสนุนในเรื่องกีฬานั้นมันไดหมด
แหละครับ เพียงแตวาเสนอมาทานนายกสมาคมฯเขาก็พิจารณาตามความเหมาะสมอยูแลว   
อยางเมื่อก้ีผมเปดกีฬาวอลเลยบอลหญิงก็เห็นไปรวมตัวกันเยอะแยะไปหมด โรงเรียนก็ให     
ความรวมมือเปนอยางดี ขอบคณุครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ผมเองเคยนั่งตําแหนงนายกสมาคมกีฬามา 2 สมัย การท่ี อบจ.สนับสนุนเงินให  
ประธานสภาฯ   สมาคมกีฬาไมวาจะเปน 15 ลานบาท  20 ลานบาท เราเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะวาการที่ใหเงินไปนั้น 

สมาคมก็มีหนาที่ที่จะไปจัดอันดับความสําคัญวาเราจะทําอะไร แตท่ีทาน ส.อบจ.เดชา 
อภิปรายสักครูนี้ ผมเขาใจวาทานอยากใหตรวจดูในเรื่องของการจัดทํางบเก่ียวกับลีกอาวุโส          
มันคุมคาไหมเม่ือเทียบกับกีฬาเยาวชน ที่ใหงบไปแค 300,000 บาท ทานอยากใหลูกหลาน
ของเราไดเลนกีฬาใหมากขึ้นหรือจัดการลีกในจังหวัดระยองใหมากขึ้น ซึ่งถาเราจัดอยางนั้นได 
มันจะสามารถสงผลใหกีฬาไดเพ่ิมเหรียญทองมากข้ึน ตรงนี้ผมเขาใจทานสมาชิกสภาฯ     
แลวก็ยังคิดเห็นตรงกับทานวาถาการจัดอันดับความสําคัญไปใหความสําคัญกับผูสูงอายุ    
แลวเด็กไดงบประมาณทํากีฬานอย ทําใหเห็นวาเราเขาใจอะไรผิดหรือเปลานะครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม   
ประธานสภาฯ       ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม  

ส.อบจ.เดชา บญุธรรม   เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม     
  นายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2             

อําเภอนิคมพัฒนา  ในเรื่องการบริหารผมเชื่อม่ันในตัวทานนายกฯ นะครับวาทานมีความสามารถ
สูงมาก ผมเขาใจ แตสิ่งที่ผมอยากจะพูด อยากจะถายทอดออกไปนั้น มุมมองเรามันตางกัน      
นะครับ เราคิดตางกัน ที่ผมชี้แจงเรื่องกีฬาไปเมื่อสักครูนี้ ไมไดวาจะตัดงบหรือวาสมาคมกีฬา 
 
 

ทํางาน... 
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ทํางานลมเหลว ผมอยากจะเห็นดรรชนีตัวชี้วัดของมันเทานั้นเอง เราจะสรางไปคูกันไดไหม 
อยางกีฬาเอาตัวราชนาวีมาพายเรือจนไดเหรียญ เอาคนอ่ืนมาสมัครในนามระยอง             
สิ่งท่ีผมอยากจะเห็นคนเด็กระยองพรั่งพรูพรั่งพรอมในการเลนกีฬา โดยไมตองไปเอาคนอื่นมา
เลนใหระยอง เรื่องการแขงขันกีฬาท่ีผานมา ระยองเกมสมีหนังสือเชิญ ผมก็ไมรูเชิญไป     
ทางไหนนะครับ ผมไมรูครับวามีการจัดการแขงขันระยองเกมส ผมไมไดรับหนังสือจริงๆครับ   
ถามวาอยากมาไหม ผมก็อยากมานะครับ แตความคิดผมถาเจอเด็กหรือเยาวชนมาแขงขันกัน
ทั้งจังหวัด ผมจะมานั่งดูเด็กเลนอยางมีความสุขนะครับ แตมาแลวเจอสถานการณแบบนี้     
ขัดกับความรูสึกผม ผมก็เลยคิดวาไมไดรับเชิญก็ไมเปนไร ไมตองมา ก็ฝากทานประธานสภาฯ
ไวเล็กนอยนะครับ แลวก็สิ่งที่นายกฯไดพูดมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับวาใหผมทําแผนงานไปให
สมาคมกีฬา ปที่แลวครับ ทานนายกฯครับ ผมทําเรื่องกีฬานักเรียน เขาขาดงบแค 20,000 
บาท ผมขอไปที่สมาคมกีฬา ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ ทานเลขาฯพายัพ ผมขอเงิน 20,000 
บาท เพราะวาโรงเรียนเขาจะจัดกีฬาที่อําเภอแตขาดงบ 20,000 บาท ผมก็บอกทานพายัพ
ชวยเจียดเงินไวหนอยไดไหม เดี๋ยวผมทําโครงการไปให ผมไดรับคําตอบวาเงินหมดครับ      
ผมก็ไมรูจะทํายังไง ก็ตองไปบอกโรงเรียนกับ ผอ.ณรงควาขอโทษทีครับมันหมดจริงๆ         
ผมก็อยากจะควักเงินตัวเองนะครับ แตไมมีจริงๆ เงิน 20,000 บาทก็ไมไดเยอะนะครับ     
แตไมมีเงนิฝากทานประธานสภาฯไวแคนี้ครับ ขอบคุณครบั 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม   
ประธานสภาฯ       ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ 
เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอแกลง    
ขออภิปรายดังนี้ หลังจากที่ไดฟงคําแถลงรายละเอียดประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําป 2561 ของผูบริหารจะเห็นวามีการประมาณรายรับใกลเคียงรายรับจริง   
ในป 2560 ซึ่งปนี้สูงถึง 2,200 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2547 ยอนหลังไป 13 ปที่ผานมา 
ที่ดิฉันอยูในสภาแหงนี้ ซึ่งมีเพียง 600 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จังหวัดระยอง และก็เปนการดีที่ทําใหอบจ.มีงบพัฒนามากขึ้น เมื่อดูในประเด็นรายละเอียด
ของรายจายที่อยูในหนา 16 พบวา ครอบคลุมทุกแผนงาน ไมวาจะเปนแผนงานการศึกษา 
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห เคหะชุมชน ฯลฯ เปนตน และยังสอดคลองกับนโยบาย   
การพัฒนาของผูบริหารท่ีแถลงตอไวสภาแหงนี้ ทําใหเห็นทิศทางการพัฒนาทองถิ่น ในอนาคต 
ทําใหดิฉัน เห็นชอบในหลักการและเหตุผลที่ผูบริหารไดแถลงรายละเอียด และเชื่อวา        
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้จะตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชน     
ในเขตจังหวัดระยองของเราได  ดิฉันในนามตัวแทนของประชาชนชาวอําเภอแกลงและ
จังหวัดระยอง ขอขอบคุณคณะผูบริหารและขาราชการท่ีไดแกไขปญหาใหสอดคลองกับ  
ความตองการของประชาชนและเปนไปตามนโยบายของจังหวัดและประเทศคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
 
 

 
มีสมาชิกสภาฯ... 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......21........คน ครบองคประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  โปรดยกมือข้ึน          
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชมุ       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61   

    รับหลักการ      จํานวน .......20......คะแนนเสียง 
    ไมรับหลักการ     จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......1........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ หลังจากที่สภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แลว เมื่อเวลา 16.05 น.ตอไปเปน
ประธานสภาฯ การพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว      

ผมจะตองสงรางขอบัญญัติใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยรางขอบัญญัติงบประมาณ    
ซึ่งในที่ประชุมตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาฯ มีมติรับหลักการ 

  ขอเชิญ ส.อบจ. ทุกทานพิจารณา กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ และขอใหเสนอตอที่ประชุมสภาฯ พิจารณาขอเชิญผูเสนอ 

  ขอเชิญ ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล 

ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล  เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม     
  นายกิตติกร มานะอนันตกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2             

อําเภอปลวกแดง   ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ 
 เริ่มตั้งแตวนัที่ 16 สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๐8.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 

วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕60  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น. 
รวม ๓ วัน  เปนเวลา ๒๔ ชั่วโมง  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอผูรับรอง/มีผูรับรองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะ
กรรมการฯ ตามที่ ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะ
กรรมการฯ ตามที่ ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ       เปนอันว า ท่ีประชุม มีมติ ในวาระ ท่ี  ๒ เห็นชอบใหส งร า งขอบัญญัติ ให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตต ิเริ่มตั้งแต 

    วันท่ี 16 สิงหาคม ๒๕60  เวลา ๐8.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕60  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
และวันท่ี 18 สิงหาคม ๒๕60  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น. 
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รวม ๓ วัน  เปนเวลา ๒๔ ชั่วโมง  
    เห็นชอบ           จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .......1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง   อื่นๆ   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอแกลง  จากเมื่อสักครูนี้
ที่หนาหองประชุม เผอิญดิฉันไดมีโอกาสทําโครงการเรื่องของการรณรงครานคาให        
ปลอดการใชถุงพลาสติก เนื่องจากวาชุมชนในหมูบานเขาเขารอบในเรื่องของการประเมิน 
Zero Waste หรือชุมชนปลอดขยะ พอดีอาจารยเขาแนะนําในเรื่องของการใชถุงผา  
ที่เหลือใชแลว เพราะสวนใหญเดี๋ยวนี้จะนิยมการใชถุงผากันเยอะ บานไหนมีจํานวนมาก   
ดิฉันก็จะขอรับบริจาคเพ่ือที่จะไปสมทบกับหมูบาน เพื่อท่ีจะใชในเรื่องของโครงการลดขยะ
ตนทางนะคะ ก็ฝากประชาสัมพันธไปยังเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกทาน และขาราชการดวยนะคะ 
ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ. เจษฎา สุนทรเวชพงษ ครับ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอแกลง  มีเรื่องอยากจะ
ฝากไปยังกองชางสัก 2 เรื่องนะครับ เรื่องแรก ถนนสายมาบพะวา-เขาหินแทน, ถนนสายคงคา-     
หนองแพงพวย และถนนสายหวยยาง-หวยน้ําเขียว ซึ่งถนนมันพังเยอะนะครับ อยากจะ
รบกวนใหทานสงทีมงานไปชวยซอม ชวยปรับปรุงเรงดวนนะครับ เพราะตรงนี้เปนถนนของ 
อบจ.ของเราดวยนะครับ มีรถมอเตอรไซดเกิดอุบัติเหตุแลวนะครับ เพราะมันเปนหลุมเปน  
บอเยอะนะครับ เรื่องที่สอง ฝากชางไฟดวยนะครับ ชวยไปทําไฟตรงสี่แยกวัดวังหวา-          
วัดหลวงปูดวยนะครับ เขาบอกวาดับมานานแลว ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ        ถาไมมี  ผมขอนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครั้งตอไป สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 3  ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๒1 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพ่ือพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
และวาระที่ ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ  ผมขอปดประชุม     

 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม... 
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เลิกประชมุ  เวลา  16.35 น.   

    
 

 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 


